



## พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ เสด็จ เปิดโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2006



วันนี้ (17 ก.พ. 49) เวลา 14.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ เสด็จทรงเปิดโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน ประจำปี 2549 หรือ แบรินด์ซัมเมอร์แคมป์ 2006 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กราบทูลรายงาน ว่าโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน ประจำปี 2549 นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 โครงการฯ นี้ จัดครั้งแรกเมื่อปี 2533 โดยการริเริ่มและร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและเตรียมความพร้อม ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้รับการเรียนการสอนพิเศษในรูปแบบของการติวเข้มจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงของประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งโครงการฯ ยังได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตั้งแต่ปี 2543 ในการถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนไปทั่วประเทศ ทำให้นักเรียนตามภูมิภาคต่าง ๆ มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ ได้มากขึ้น จากการดำเนินงานที่ผ่านมา มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ประมาณ 350,000 คน และสามารถสอบผ่านการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชนได้คิดเป็นร้อยละ 42 ของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในแต่ละปี

สำหรับวันนี้เป็นวันแรกของการเรียนการสอน โดยจะมีการเรียนทั้งสิ้น 7 วัน ใน 7 วิชาหลัก ของการสอบทั้ง O NET และ A NET เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ของการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง หรือ Central University Admissions System ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 ซึ่งในปีนี้นักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 28,593 คน

จากนั้นผู้แทนคณะกรรมการโครงการฯ ถวายเงินสมทบทุน “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย” พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ ประธานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนโครงการ ประธานเกียรติบัตรแก่คณาจารย์โครงการฯ และทรงกดปุ่มเปิดโครงการ “แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2006” เสร็จแล้วเสด็จกลับ